

# ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron ที่มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron จึงขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอ เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และขอให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p>๒. เนื่องจากสถานการณ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของประชากรเชียงใหม่ ยังมีสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำสรุปข้อมูลของประชากรที่ครบกำหนดจะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยแยกเป็นรายอำเภอ เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวให้แต่ละพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่กลุ่มประชากรดังกล่าว</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>จากมาตรการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ที่ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้หน่วยงานที่ขอจัดกิจกรรมพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทั้งนี้ หากพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด และขอให้ ศปก.ในพื้นที่ตรวจสอบติดตามอย่างใกล้ชิด</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>
๓	<p>เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน ๕๔,๐๐๐ ชุด เพื่อจัดสรรให้ ศปก.อำเภอต่างๆ ตามจำนวนที่ได้สำรวจความต้องการของอำเภอ และตามความจำเป็นของสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ที่เน้นการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron</p>	<p>๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๔	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงาน ว่า จากการสอบสวนโรคพบการแพร่กระจายของผู้ติดเชื้อโรคโควิด - 19 เป็นกลุ่มก้อน ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ มีแนวโน้มการระบาดได้อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบให้ออกคำสั่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 หลังเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	๑. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ๒. มาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถาบันการศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On Site)	
๕	มอบหมายให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สายพันธุ์ Omicron ด้วยการดำเนินการจัดตั้ง Community Isolation (CI) และ Home Isolation (HI) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด – 19	๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. นายอำเภอทุกอำเภอ

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕